



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>แถลงผลการดำเนินงานตามนโยบาย สร. ประจำปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ มติชนออนไลน์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ แสดงความพร้อมและศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการตรวจหาอีโนกลายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งเต้านม การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวนีนในหญิง ตั้งครรภ์ และที่สำคัญที่สุดคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ที่ประชาชนให้การตอบรับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันนำมาสู่การตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ ในงาน "30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี แจ้งวัฒนะ กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ)เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบาย สร. ประจำปี 2567 ว่า กรมฯ ได้สร้างมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร 56,000 ล้านบาทในปี 2566 และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 104,000 ล้านบาทในปี 2570 ผ่านนโยบายส่งเสริมยาไทย นอกจากนี้ยังยกระดับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยในรพ.ทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาทักษะหมอนวดและมาตรฐานสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ)นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ch3</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบาย สร. ประจำปี 2567 ว่า กรมฯ ได้พัฒนาระบบตรวจคัดกรองและรักษามะเร็ง โดยตรวจคัดกรองประชาชนกว่า 1.7 ล้านราย รักษาผู้ป่วยกว่า 70,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมะเร็งที่พบบ่อยคือมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งตั้งเป้าคัดกรองผู้ป่วยและพบมะเร็งระยะแรกหลายพันรายในปีนี้</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ร่างกฎหมายระเบียบข้าราชการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thecoverage, thaiagenda, thaipbs, newtv, INN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. ที่ทวงถามถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ระเบียบ ขรก.สร. พ.ศ.... ว่า ขอขอบคุณที่สะท้อนปัญหาของ ขรก.ได้ชัดเจน การทำร่างกฎหมายตามขั้นตอนใช้เวลา 2 ปี หากตนยังเป็น รมว.สร. มั่นใจว่าเสร็จทันแน่ เพราะติดตามต่อเนื่องตลอด บุคลากร สร. แพทย์ พยาบาล อสม. ทำงานหนัก ค่าตอบแทนไม่คุ้ม เมื่อ พ.ร.บ.ดังกล่าวบังคับใช้จะทำให้การปรับโครงสร้างมีความคล่องตัว คนที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดคือประชาชนได้รับบริการและดูแลดีขึ้น</p>	
<p>แต่งตั้งผู้บริหารสำนักสุขภาพดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. ลงนามมอบอำนาจให้ นายวิจักขณ์ กาญจนอุทัย นพ.ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้บังคับบัญชาในสำนักสุขภาพดิจิทัล เพื่อให้การบริหารงานภายในสำนักสุขภาพดิจิทัล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thailandplus, thaitodaynews, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 8 ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี สถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่ 14/2567 ว่า ในรอบ 24 ชั่วโมง อ.วิเศษชัยชาญ และ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ แต่ยังไม่กระทบการใช้ชีวิตของประชาชน ภาพรวมยังมีสถานการณ์ใน 18 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต และสูญหายเพิ่มเติม บาดเจ็บเพิ่ม 119 ราย สะสม 1,952 ราย สถานพยาบาลได้รับผลกระทบเพิ่ม 2 แห่ง ที่ จ.ตาก และ จ.พิจิตร รวม 85 แห่ง ยังคงปิดบริการ 3 แห่ง คือ รพ.สต.แม่ปูนล่าง จ. เชียงราย รพ.สต.ป่าเมต จ.แพร่ และ รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง จ.พิจิตร เปิดศูนย์พักพิงเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ จ.สุโขทัย รวมเป็น 119 แห่ง ได้จัดทีมดูแลด้านสุขภาพจิตควบคู่กับสุขภาพกายต่อเนื่อง ได้ประเมินเพิ่มขึ้น 6,101 ราย สะสม 39,844 ราย พบผู้มีความเครียดสูงเพิ่มขึ้น 50 ราย สะสม 1,230 ราย และเสี่ยงฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 30 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการดูแลแล้ว รวมทั้งได้ปรับระบบการรายงานข้อมูลการคัดกรองและประเมินสถานการณ์กลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราวใน 12 เขตสุขภาพให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นย้ำพื้นที่ที่ย้ำเตือนเจ้าพระยาให้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (posttoday, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม. เพื่อพิจารณาวาระสำคัญโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เตรียมเสนอปรับเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม โดย สธ. เสนอขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.สมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง และรพ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ที่รุนแรง</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, sondhitalk, news1live, newtv, js100, thailandplus, ch7)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ เม.ย. 67 พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก 14 ราย โดยรายสุดท้ายรายงานเมื่อ 6 ก.ย. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สอบประวัติพบมีการสัมผัสสัตว์ปีก 9 ราย สัมผัสโคนม 4 ราย และไม่มีประวัติการสัมผัสสัตว์ใด 1 ราย จึงจำเป็นต้องศึกษาโอกาสการแพร่เชื้อจากคนสู่คนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยที่ผ่านมา สธ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทย (One Health) ได้ติดตามเฝ้าระวังและยกระดับมาตรการรับมือให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ ประชาชนจึงไม่ต้องตระหนก เพราะไทยมีระบบการเฝ้าระวังโรคทั้งในสัตว์และในคนที่เข้มแข็ง อีกทั้งไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกมานานกว่า 18 ปี และยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข้อมูลและฝึกซ้อมแผนร่วมกันแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รายงานการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในรัฐมิสซูรี สหรัฐฯ ที่สร้างความสนใจให้กับวงการสาธารณสุขทั่วโลกเพราะต่างจากกรณีที่เคยพบ ซึ่งแม้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าไม่ควรประมาท พร้อมเสนอแนะให้ 1.การเฝ้าระวังที่ครอบคลุมทั้งในมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกและปศุสัตว์จำนวนมาก ให้มีความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังโคนม ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างก.สธ. ก.เกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัส ส่งเสริมการพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัส 4.การให้ความรู้แก่ประชาชน 5.การเตรียมพร้อมระบบสาธารณสุข 6.ความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลอาจเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังในระดับภูมิภาค 7. แผนรับมือฉุกเฉิน ทบทวนและปรับปรุงแผนรับมือการระบาดใหญ่ให้ทันสมัย</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, sondhitalk, chieffocus, pptvhd36, brighttv, isranews, topnews)</p> <p>- เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ระบุว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 - 28 ก.ย.67 ผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. 287 ราย เฉลี่ย 41 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 3 ราย: เฉลี่ย 1 ราย/สัปดาห์ ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.67 รวม 39,063 ราย เสียชีวิตสะสม 207 ราย ปอดอักเสบ 161 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 56 ราย</p>	
<p>ความเสี่ยงภัยโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ปลัด สธ. ผ่าถึงบุคลากรสาธารณสุขไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสี่ยงภัยโควิดได้รับแน่นอน หลังจากมีการโพสต์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรจังหวัดต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก “ทวงถามค่าเสี่ยงภัยโควิด เล่าสู่กันฟัง” ส่วนใหญ่ตัดพ้อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ว่า งบประมาณผ่านการอนุมัติแล้ว แต่ปรากฏว่าหลายคนยังไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดโอนเข้าบัญชี ล่าสุดกรมบัญชีกลาง เข้าใจสถานการณ์ ยืดเวลาจ่ายได้ภายใน ต.ค. 67 นี้ เพื่อให้มีเวลาเบิกจ่ายได้ครบถ้วน ไม่ตกหล่น โดยงบครั้งนี้ รวมทั้งในและนอกสังกัด สธ. พร้อมขอให้บุคลากรไม่ต้องกังวล ได้ให้ผู้ตรวจราชการฯ นพ.สสจ. รับผิดชอบแก่บุคลากรให้ทราบแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โปสธ.ถาม “จังหวัดไหน? ยังไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิด ขอเสี่ยงหน่อย!” มีบุคลากรมาแสดงความเห็นระบุง จ.ขอนแก่น ยังไม่ได้ ถาม สสจ. ได้รับคำตอบว่าเงินยังไม่มา แต่ทำไม กทม. จ่ายครบแล้ว ส่วน จ.อุทัยธานี ระบุงโทรถาม สสจ. โดนพูดจาไม่ดี นอกจากนี้ยังมี จ.อุบลฯ และจ.กาฬสินธุ์ที่แสดงความเห็นว่ายังไม่ได้รับเช่นกัน</p>	
<p>อย. แนะนำแจ้งเลือกผักผลไม้อย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitabloid</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. ส่งเสริมเทศกาลกินเจ เนื้อสัตว์ เสริมบุญบารมี แนะนำบริโภคเลือกซื้ออาหารเจ โดยดูข้อมูลบนฉลาก และผักผลไม้ในสภาพสดใหม่ ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปรับประทาน อย. มีมาตรการเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเจ ณ สถานที่จำหน่าย เช่น ตลาด หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอจำเพาะของเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดตรวจพบดีเอ็นเอจากสัตว์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน- 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท กรณีตรวจพบสารพิษตกค้างเกินปริมาณที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และกรณีตรวจพบสารที่ห้ามใช้ทางการเกษตร มีโทษจำคุก 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท</p>	
<p>วันหัวใจโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. มติชน เว็บไซต์ (thansettakij, newtv, amarintv)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก (World Heart Day) โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมแนะนำสมุนไพรไทยที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ กระเทียม ดอกคำฝอย กระเจี๊ยบแดง ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำได้โดยควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ที่สำคัญควรตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter, sondhitalk)</p> <p>- อย. เผยกรณีที่มีข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อ ว่า สเปรย์รักษาแผล สามารถกำจัดรอยแผลจากการผ่าตัด ไฟไหม้ การบาดเจ็บแผลเป็นนูน มี อย. รับรอง เป็นข้อมูลเท็จ จากการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไม่พบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวได้รับการอนุญาตจาก อย. แต่อย่างไร จึงไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว</p>	
<p>ภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thecoverage</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยในปี 2568 จะพุ่งเป้าในการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยโจทย์สำคัญ คือการจัดซื้อยาของ รพ.สต. ที่ควรมีแนวทางในการดำเนินการให้มีระบบที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการเปรียบเทียบตัวยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเรื่องกฎระเบียบในการดำเนินการหลังถ่ายโอน รพ.สต. บางข้อที่ติดขัดและกำลังมีการแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ไปใช้บริการเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ และสุดท้ายคือประเด็นการได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทองจาก สปสช. เพื่อสร้างกลไกที่เข้มแข็งและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, linetoday)</p> <p>- นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ. ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการ รพ.อบจ.ภูเก็ต รพ.ท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย และรพ.สต. รวมถึงสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 21 แห่ง ซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาตั้งแต่ปี 2565 และดำเนินการครบถ้วนในปี 2567 เพื่อแบ่งเบาภาระ ลดความแออัดของรพ.รัฐในพื้นที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอบเกาะเข้าถึงบริการสะดวก ที่สำคัญยังทำให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ทันที ผู้ใช้บริการมีความพอใจในภาพรวม เนื่องจากมีการพัฒนา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยกระดับด้านการสาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิจนได้มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ สามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป</p>	
<p>ค่านแนวคิด ลดงบบำ ผู้ป่วยนอก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ theactive</p> <p>- จากกรณี สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. แจงแนวทางลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ โดยอาจปรับลดงบฯ ผู้ป่วยนอก เฉพาะโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ เพื่อดึงดูดคนไข้มาใช้บริการคลินิกมากขึ้นนั้น ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ให้สัมภาษณ์ว่า รมว.สธ.เองอาจจะต้องการงบบำฯ บางส่วนไปพัฒนาด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ เช่น คลินิกฯ ร้านขายยา จึงต้องดึงเงินบางส่วนไปใช้จากงบที่มีจำกัด แต่อย่าลืมว่าโรงเรียนแพทย์ ผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ไม่ใช่ปฐมภูมิ แต่เป็นตติยภูมิหรือมากกว่าตติยภูมิที่รพ.อื่นส่งต่อเข้ามา ฉะนั้นต้องดูจำนวนที่แท้จริงว่าเคสผู้ป่วยนอกที่เข้ารพ.โรงเรียนแพทย์เป็นแบบไหน</p>	
<p>ขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม ครม. โดยวาระที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 160 ยูนิต 11 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง และขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 160 ยูนิต 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 10,149 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง</p>	
<p>การลักลอบขายสินค้าจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, SpringNews, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ เครือข่ายปกป้องผู้ประกอบการไทย พร้อมแนวร่วมผู้ประกอบการ SMEs ไทย แกล้งข่าวพร้อมลงพื้นที่เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายกับสินค้าจากจีนที่เข้ามาจำหน่ายผิดกฎหมาย ทำให้สินค้าราคาต่ำเกินจริงจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยพบสินค้าที่ไม่มี อย. จะนำหลักฐานและเอกสารทั้งหมดเข้าร้องเรียนต่อ นายธนกรฤต จิตรอารีย์รัตน์ คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ</p>	
<p>สัญญาณเตือนภัย! ภาวะสมองเสื่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า)</p> <p>-ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เผยข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก พบผู้มีภาวะสมองเสื่อมมากกว่า 55 ล้านคนทั่วโลก คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 78 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะในประเทศไทยที่คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,350,000 คนภายในปี 2580 และจากการศึกษาของ สธ. พบมีความชุกร้อยละ 12.4 เพศหญิงเสี่ยงมากกว่าเพศชาย จำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 229,000 คนในปี 2549 เป็น 617,000 คนในปี 2559 ซึ่งการดูแลส่วนใหญ่ตกเป็นภาระของญาติหรือเพื่อน มีค่าใช้จ่ายสูง และมีความกดดันจากการดูแลที่ยาวนานและซับซ้อน โดย สสส.ได้ดำเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร นำร่องใน จ.ปัตตานี ซึ่งยังคงพบปัญหาหลายประการ เช่น การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความซับซ้อนในการวินิจฉัย การเชื่อมโยงระบบบริการทาง การแพทย์ และความเข้าใจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>	
<p>ป่วยจิตพิกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งมีหญิงรายหนึ่งคลั่งทุบทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าง ม้า นางรำ และศาลพระภูมิ บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ หลัง สสจ.อุดรธานี โดยพูดว่าข้าชื่อบุษยามาจากแดนบาดาล มาหาปลาตรงนี้ ทำท่าผีหลอกนักข่าว และนำอุปกรณ์ดูจิตพิกัญชาให้ดูบอกว่านี่เติมมาเติมกราฟแล้ว สุดท้าย จนท.ตร.นำออกนอกพื้นที่ ชาวบ้านบอกว่าจุดเกิดเหตุมีความสำคัญกับอุดรธานีมาก การที่หญิงรายนี้ขึ้นไปทุบทำลาย อาจจะสื่อถึงเรื่องหรือลางบอกเหตุก็เป็นได้</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นางวิศิษฐ์ศิริ ตันตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) คัดค้านการยกเลิกกฎหมายห้ามนำเข้า-ขายบุหรี่ไฟฟ้า ขอให้รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจัง บังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งร้านค้าในชุมชนใกล้โรงเรียนและในสื่อออนไลน์ เพื่อปกป้องเด็กไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งสถานการณ์น่าเป็นห่วง เด็กเข้าถึงอายุน้อยลงเรื่อยๆ ล่าสุดเพียง 7 ขวบ</p>	
<p>สธ.นิวซีแลนด์แนะนำการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไม่ควรต่อต้านนิโคติน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สธ.นิวซีแลนด์ ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี พบว่าร้อยละ 88 ไม่เคยสูบบุหรี่แม้แต่ครั้งเดียว และไม่สนใจสูบบุหรี่ ขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่เหลือร้อยละ 6.8 จากร้อยละ 13.3 ทำให้นิวซีแลนด์สร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้ามิมีบทบาทสำคัญในการเลิกบุหรี่ของชาวนิวซีแลนด์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูบบุหรี่จัด “เราจะต้องหยุดการสูบบุหรี่เพื่อบรรลุเป้าหมาย Smokefree 2025 แต่การต่อต้านการสูบบุหรี่ ไม่จำเป็นต้องต่อต้านนิโคตินเสมอไป”</p>	